



# ข่าวนายเรือ

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ

พิธีประกาศผลสอบความรู้ ระดับเครื่องหมายยศ และมอบปริญญาบัตรให้แก่  
นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖



พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ ระดับเครื่องหมายยศ มอบปริญญาบัตรและเข็มสามสมอให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๗๖ นาย เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๑ ณ หอประชุมภูตือนันต์ โรงเรียนนายเรือ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ครู – อาจารย์ และญาติของนักเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ และแสดงความยินดี

## พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

พลเรือโท สุรศักดิ์ แก้วแกมทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ (รุ่นที่ ๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๒ ณ หอประชุมภูตือนันต์ โรงเรียนนายเรือ

กองทัพเรืออนุมัติให้นายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พุทธศักราช ๒๕๔๕ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๑ ปี โดยให้โรงเรียนนายเรือเป็นหน่วยควบคุมหลักสูตรและเป็นสถานศึกษาหลักในการจัดการศึกษา หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือให้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญด้านวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค – เหล่า คือ พรรคนาวิน พรรคกบิน และพรรคนาวิกโยธิน ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี

สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นี้ เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ รุ่นที่ ๔ มีนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับการศึกษา จำนวน ๗๗ นาย ประกอบด้วย พรรคนาวิน ๕๐ นาย พรรคกบินเหล่าช่างกล จำนวน ๑๖ นาย พรรคกบินเหล่าไฟฟ้าอาวุธ ๒ นาย และพรรคนาวิกโยธิน ๙ นาย โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ ๕ ม.ค. – ๓๐ ธ.ค.๕๒

### กีฬาสามัคคี ๔ หน่วยงาน

พลเรือโท สุรศักดิ์ แก้วแกมทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะของนายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ โดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสามัคคี ๔ หน่วยงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกันในอนาคต โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ประกอบด้วย ทีมรวมส่วนราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ทีมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ทีมสื่อมวลชน และทีมโรงเรียนนายเรือ เข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนายเรือ ในโอกาสที่ทีมเปตองโรงเรียนนายเรือได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

## การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

โรงเรียนนายเรือดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศให้แก่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระหว่าง ๒๕ มี.ค. - ๙ พ.ค.๕๒ โดยมี พลเรือตรี มนต์รี สระแก้ว หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ มีเส้นทางฝึกจากโรงเรียนนายเรือ - ฐานทัพเรือสัตหีบ - มะนิลา - พียงเท็ก - ซิงเต่า - ฮ่องกง - ฐานทัพเรือสัตหีบ - โรงเรียนนายเรือ

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศครั้งนี้ เพื่อให้ นักเรียนนายเรือมีความรู้พื้นฐานใน วิชาชีพทหารเรือ สามารถปฏิบัติงานในเรือหลวงได้ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสำเร็จการศึกษาเป็น นายทหารเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของกองทัพเรือ

### การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mind Map

คณะกรรมการจัดการความรู้โรงเรียนนายเรือ จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mind Map : การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ พ.ค.๕๒ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น ๒ วัน ๆ ละ ๓๐ นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพล ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เข้ารับการอบรมได้ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปเผยแพร่ในงานนิทรรศการการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือ ซึ่ง จะจัดให้มีขึ้นในระหว่าง ๔ - ๕ ส.ค.๕๒ ณ อาคาร ๖ ชั้น ๑ ต่อไป

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือประตูลู่สู่นวัตกรรมใหม่”

### การประกวดคำขวัญ ๕ ส.ของโรงเรียนนายเรือ

คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ของโรงเรียนนายเรือ จัดประกวดคำขวัญ ๕ ส. ในการ ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ของโรงเรียนนายเรือ การจัดประกวดคำขวัญ ๕ ส. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กำลังพลของโรงเรียนนายเรือได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส. ให้เป็นที่แพร่หลายและ

ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจ ๕ ส. และหลังจากจัดทำความสะอาดใหญ่ เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๑

คำขวัญที่คณะกรรมการประกวดจะได้รับการพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์ ตีตรณรงค์บริเวณโรงเรียนนายเรือตามความเหมาะสม สำหรับหลักเกณฑ์ในการตัดสินมีดังนี้คือ ต้องมีการสื่อความหมาย การใช้ภาษาง่ายต่อการจดจำ มีการปลุกใจให้ทำ ๕ ส. และแสดงความเป็นโรงเรียนนายเรือ และมีความยาวไม่เกิน ๒๐ คำ คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้มีการพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีผลการตัดสินดังนี้

รางวัลชนะเลิศ	นายเรือรวมใจ ๕ ส. นำชัย พัฒนางาน พัฒนาค้น ผู้ส่ง ร้อย รปภ.ที่ ๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๕ ส. เดินหน้าก้าวไกล นายเรือรวมใจพัฒนา ผู้ส่ง นาวาโทหญิง สุณีพร อมตพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๕ ส. เร่งสร้างสรรค์ นายเรือมุ่งมั่นพัฒนา ผู้ส่ง เรือเอกหญิง สุปราณี สุขมณี
รางวัลชมเชยอันดับ ๑	๕ ส. มุ่งยืนหยัด ร่วมเร่รัดพัฒนานายเรือ ผู้ส่ง พันจ่าเอก ธงชัย แสนแก้ว
รางวัลชมเชยอันดับ ๒	โรงเรียนนายเรือ จะก้าวไกล ต้องร่วมใจ สร้างนิสัย เสริม วินัย ใส่ใจ ๕ ส. ผู้ส่ง เรือเอก เวก ศรีเมือง

## โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรือภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

ชมรมพุทธศาสน์โรงเรียนนายเรือ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เรียนนายเรือ และข้าราชการในช่วงเสาร์จันภาคการศึกษาของนักเรียนนายเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนนายเรือให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ของนักเรียนนายเรือ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๕-๒๑ มี.ค.๕๒ สำหรับพิธีการในการดำเนินการแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน คือ

พิธีขอขมาผู้บังคับบัญชา ครู – อาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มี.ค.๕๒ ณ หอประชุมภูตือนันต์



โรงเรียนนายเรือ

พิธีถวายตัวและขลิบผม ในวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค.๕๒ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก

พิธีบรรพชาหรืออุปสมบทนักเรียนนายเรือ ในวันเสาร์ที่ ๗ มี.ค.๕๒ ณ วัดพระราม ๙  
กาญจนภิเษก

การศึกษาปฏิบัติธรรม ระหว่าง ๘ - ๑๑ มี.ค.๕๒ ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย อำเภอ  
เขาชะเมา จังหวัดระยอง

